

**ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ กสทช.
จำนวน 207 โครงการ**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์กองทุนฯ ตามมาตรา 52 (1)		
1	โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อพระพุทธศาสนา	มูลนิธิหลวงพ่อวีริย์ศักดิ์ สิริธโร
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสื่อเพื่อชีวิตฯ	สถานีวิทยุชุมชนคนลานสกา ๑๐๗.๕๐ MHz.
3	โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการ "สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ"	สถานีวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ
4	โครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่า	มูลนิธิพันธกิจในประเทศไทย
5	โครงการของบประมาณสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งใหม่	สถานีวิทยุชุมชนคนสามง่าม
6	โครงการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารสาธารณะของชุมชน	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
7	โครงการขอประมาณจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM แทนตัวเดิม	สถานีวิทยุชุมชนคนสามง่าม
8	โครงการออนแอร์แรงงานสัมพันธ์	สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
9	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนอำเภอถ้ำแก้ว เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองถ้ำแก้วใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน	สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองถ้ำแก้ว
10	โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
11	โครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
12	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีวิทยุชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ตำบลต้นแบบด้านสุขภาวะ และวัฒนธรรม	สถานีวิทยุชุมชนอุดมทรัพย์สัมพันธ์ FM.88.50 MHz.
13	โครงการออกแบบสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะระดับชุมชนต้นแบบ "ทีวีชุมชนจังหวัดพะเยา"	สถาบันปวงเทพวิทยาว มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
14	โครงการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำกลอน) ทางอากาศ	สมาคมกัญญาเมืองพล
15	โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงแสงทองส่องธรรมเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	สถานีวิทยุแสงทองส่องธรรม
16	โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด	สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนวัดลาดบัวขาว FM 95.25 MHz
17	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการ "สถานีวิทยุชุมชนวัดโพธิ์ปลั่งก"	สถานีวิทยุชุมชนวัดโพธิ์ปลั่งก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
18	โครงการอบรมผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น	สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอบ้านค่าย
19	โครงการผลิตสารคดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้มีการบริการด้านเนื้อหารายการที่ครบถ้วนและทั่วถึง	บริษัทเน็กซ์เทป จำกัด
20	โครงการผลิตสารคดี เพื่อสร้างองค์ความรู้เน้นหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้จากทั่วโลก เพื่อให้มีการบริการด้านเนื้อหารายการที่ครบถ้วนและทั่วถึง	บริษัทเน็กซ์เทป จำกัด
21	โครงการวิจัยและพัฒนาศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์โครงการ กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และให้บริการการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม ASEAN Community ทั้ง ๓ เสาหลัก	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
22	โครงการพัฒนาการสื่อสารและโทรคมนาคมในชุมชนความมั่นคงชายแดน และศึกษาวิจัยผลกระทบการให้บริการ เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
23	โครงการล่านาคอมมิวนิตีชาแนล (Lanna Community Channel Television-LCCTV)	มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
24	โครงการเคเบิลทีวีเพื่อชุมชนชาวพลตการเคหะแห่งชาติ	บ.เจริญยิ่ง (8888) จำกัด
25	โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนสู่ครอบครัวมีความสุข	มูลนิธิอาบูบักร์
26	โครงการอนุรักษ์ห้วยสังเคียบ	วิทยุชุมชนแหล่งท่องเที่ยวห้วยสังเคียบ F.M 108 MHZ
27	โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนกันการมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อวิทยุชุมชน	สถานีวิทยุชุมชนเมืองเกษ
28	โครงการส่งเสริมวิทยุชุมชนเพื่อบริการสังคม	สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนหนองโพรง FM.89.50 MHZ
29	โครงการพัฒนาบุคลากรสถานี และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 4 ตำบล	กลุ่มคนศูนย์รวมน้ำใจ (สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น)
30	โครงการควบคุมการกระจายเสียงเครือข่ายวิทยุด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณนาฬิกาแบบเรียบของเสียง	คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
31	โครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพ สื่อชุมชน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการสื่อสารในชุมชนท้องถิ่น	สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (คอสช.)
32	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยุชุมชนและผู้บริโภคผู้รับสื่อ	วิสาหกิจชุมชนบ้านชาติพัฒนาชาติไทย
33	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน "สถานีวิทยุชุมชนปฐมสาคร"	สถานีวิทยุชุมชนปฐมสาคร
34	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
35	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีวิทยุชุมชน เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย	จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลหนองลี 103.75
36	โครงการการปรับปรุงระบบส่งสัญญาณวิทยุชุมชนบ้านจำรุง	จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านจำรุง
37	โครงการส่งเสริมบริการชุมชนเพื่อสังคม	สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนกิโกลิบสัมพันธ์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
38	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ของกฎหมายด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการบริการชุมชนตาม มาตรา 51	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
39	โครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้ง โทรทัศน์ดิจิทัลประเภทชุมชนในประเทศไทย	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
40	โครงการพัฒนากลไกและกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลตนเองของชุมชน	สมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
41	โครงการระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา	โรงเรียนบ้านหนองสังข์
42	โครงการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อการศึกษาพร้อมกล่องวงจรปิด	หมู่บ้าน จ.สงขลา
43	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานศึกษาวิจัยการให้บริการ โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ของโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและ พัฒนาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี ประชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550	โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีประชนมายุครบรอบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550
44	โครงการวิจัยและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ 3G สำหรับประชาชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย (3G Workshops for Modern Thailand)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
45	โครงการ Free Internet Wifi ในเขตวัดและโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร	โรงเรียนวัดมัธยมนมกุฎาธรรมิย์ ร่วมกับวัด ฤคินีนาถวรวิหาร
46	โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา เพื่อสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตไร้ สาย (wifi) สำหรับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
47	โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารความเร็วสูง สำหรับงาน อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพื่อการยกระดับศูนย์ไอทีชุมชนของไทย	ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยี ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48	โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางไกลเพื่อสุขภาพเด็กไทยก้าวไกลสู่ AEC	มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหाराชินี
49	โครงการศึกษาความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ งานเครือข่ายโทรคมนาคม 3G และ 4G	มหาวิทยาลัยรังสิต
50	โครงการศูนย์กลางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต	บริษัท โอทาโร จำกัด
51	โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
52	โครงการเชื่อมต่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในยุคหลอมรวมของโทรคมนาคมของ คริวเรือนอีสาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเน็ตเวิร์ก แอนด์ เทเล วิชั่น
53	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ของกฎหมายด้าน '52(1)'	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
54	โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	โรงเรียนบ้านสีชมพู มิตรภาพ 164

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
วัตถุประสงค์กองทุนฯ ตามมาตรา 52 (2)		
55	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยุกระจายเสียงสำหรับประชาชนในเขตภาคอีสานตอนบน	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
56	โครงการพัฒนาสื่อและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้าน Cyber Security Awareness	บริษัท ไชเทค อีโวลูชั่น จำกัด
57	โครงการจำลองฉากทัศน์อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน (Thailand Television Industry Scenario Project)	บริษัท สยามอินเทลลิเจนซ์ ยูนิค จำกัด
58	โครงการการส่งเสริมบทบาทวิทยุชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
59	โครงการรักษัครอบครัว Family Cares สถานีวิทยุชุมชนยอดคน 92.0 FM	สถานีวิทยุชุมชนยอดคน 92.0 FM
60	โครงการศึกษาวิจัยนำร่องการนำเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมาใช้ในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
61	โครงการปัจจัยและผลกระทบต่อการค้ากับดูแลและนโยบายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
62	โครงการยุทธศาสตร์สื่อสารอาเซียน (ASEAN Community Strategy)	Spring Corporation Co., Ltd
63	โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย	ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64	โครงการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมเพื่อสวัสดิการสังคมและชุมชน	สมาคมวิชาชีพวิทยุ - โทรทัศน์ภาคประชาชนสระบุรี
65	โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนด้านอาหารและยา	หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคมคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66	โครงการวิจัยเรื่องการบริหารรายการวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการพัฒนาสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค	คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
67	โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการด้านการได้ยิน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thai Deaf TV)
68	โครงการรายการภาษามือวันละคำ (One Sign)	สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
69	โครงการรายการกฎหมายน่ารู้	สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
70	โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
71	โครงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสภาเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์	สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
72	โครงการ Media @ young TV on net	ไอเดีย ไอดอล
73	โครงการสภาพปัญหา และแนวโน้มของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศไทย	มหาวิทยาลัยรังสิต
74	โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายว่าด้วยการกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์: ศึกษาแบบกฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน และสหภาพยุโรป	ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75	โครงการศูนย์เผยแพร่ภาษามือ	สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
76	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภท กล่องรับสัญญาณ (Set-Top Box) ที่วีดิจอและ Remote Control สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	บริษัท เซิร์สสตาร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
77	โครงการเครื่องส่งวิทยุระบบเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ตามมาตรฐาน กสทช.	บริษัท ทริทชีสเต็ม จำกัด
78	โครงการการศึกษาทัศนคติและแนวทางการสร้างการยอมรับของภาคครัวเรือนต่อการเปลี่ยนสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
79	โครงการการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ และผังรายการของเคเบิลโทรทัศน์ท้องถิ่น	คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
80	โครงการการเสาะหาข้อมูลข่าวสารและความคาดหวังของพนักงานสถานีโทรทัศน์ต่อการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลทีวี	คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
81	โครงการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาวิทัศน์โดยใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่วยสอนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเร่งระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้สามารถทัดเทียมกับประเทศผู้นำทางการศึกษา	นายชาญ อัสวโชค
82	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
83	โครงการเอฟเอ็มสเตอริโอเอ็นโค้ดเดอร์ (FM STEREO ENCODER)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
84	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
85	โครงการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศสำหรับคนพิการในประเทศไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
86	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจากระบบทางไกล สำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยผ่านระบบ Internet ความเร็วสูงตามพระราชดำรินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
87	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้โปรแกรมช่วยอ่านและเทคโนโลยีแก่ผู้พิการทางสายตา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี	สำนักบัณฑิตศึกษา และศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88	โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้มีความรู้ได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของสังคมอย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคตะวันตก	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
89	โครงการส่งเสริมความตระหนักถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย	บริษัท บล็อกมันน์ จำกัด
90	โครงการการศึกษาผลกระทบของความแออัดในการใช้คลื่นความถี่ WiFi ย่าน 2.4 GHz และ 5.9 GHz ที่มีต่อคุณภาพของการติดต่อสื่อสารในพื้นที่เขตเมือง	ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
91	โครงการวิจัยปัจจัยและผลกระทบต่อภารกิจกับดูแลและนโยบายกิจการโทรคมนาคมภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
92	โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาภูมิภาค	สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
93	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
94	โครงการพัฒนาชุดข้อมูล (Database) ร่างมาตรฐานการสื่อสารและกระบวนการทำงานระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
95	โครงการพฤติกรรมกรเปิดรับและระดับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
96	โครงการการพัฒนาแผนที่นำทางและความพร้อมสาธารณะต่อการสื่อสารไร้สายด้วยแสงมาตรฐานใหม่ IEEE 802.15.7 ของประเทศไทย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
97	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสารสนเทศชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเอง	มูลนิธิไอทีเพื่อสังคม
98	โครงการครอบครัวสร้างเสริมสื่อสังคม (Social Media) สร้างสรรค์	ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
99	โครงการสายอากาศแบบฟิล์มบางสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
100	โครงการศึกษาวิจัยสถานภาพการใช้บริการโทรคมนาคมและการเตรียมความพร้อมในการบริการกระจายเสียงแบบดิจิทัลทีวีที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนทั่วประเทศ	มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
101	โครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนภัยหรือกรณีเหตุฉุกเฉินบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการหูหนวก	มหาวิทยาลัยรังสิต
102	โครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตรวจเช็คข้อมูลสินค้าผ่านบาร์โค้ด และตรวจสอบธนบัตรบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตา	มหาวิทยาลัยรังสิต
103	โครงการพัฒนาระบบแจ้งพิกัดด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตา	มหาวิทยาลัยรังสิต
104	โครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สื่อสารภาษามือบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางหู	มหาวิทยาลัยรังสิต
105	โครงการการศึกษาโครงสร้างระบบโทรคมนาคมแบบผสมผสานเพื่อรองรับการใช้ห้องปฏิบัติการระยะไกล	มหาวิทยาลัยรังสิต
106	โครงการระบบบริหารจัดการ และการเข้าถึง ข้อมูลวิศวกรรม ปลอดภัยและการขนส่งบนทางหลวง บริเวณทางแยกและจุดตัดทางรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและชุมชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอัจฉริยะ ระยะไกล และเครือข่ายโทรศัพท์ 3G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
107	โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ด้วยระบบโปรแกรมประยุกต์ การบูรณาการนวัตกรรมการให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	สำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
108	โครงการการจัดทำโรงเรียนศูนย์ต้นแบบการใช้ระบบให้บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา E-Education Service แบบบูรณาการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้	สำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ
109	โครงการผลิตและจำหน่ายวิทยุโทรคมนาคม ประเภท VHF, UHF, HF DIGITAL RADIO, AIRBAND, MARINE, CB, SCADA/TELEMETRY, ANTENA, etc.	บริษัท เยนเนิร์ล คอมเทค จำกัด / บริษัท แทคเท็ด จำกัด
110	โครงการสนับสนุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุ	บ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
111	โครงการพัฒนาระบบ infoaid.org เพื่อประสานงานความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ	บริษัท โอเพนดรีม จำกัด
112	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบผู้มีส่วนรวม	บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
113	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและการบริหารยาในหอผู้ป่วยอัจฉริยะ	บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
114	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเข้ารหัสข้อมูลสำหรับระบบ Advanced Metering Infrastructure	บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
115	โครงการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
116	โครงการการศึกษาเบื้องต้นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย (THIX)	มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย
117	โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายการประมวลผลบนกลุ่มเมฆด้วยระบบสร้างสัญญาฉันทน์ไร้ระเบียบ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
118	โครงการอบรมเทคโนโลยี FTTH แบบบูรณาการสำหรับพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอัตราความเร็วข้อมูลสูงมากแห่งอนาคต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
119	โครงการระบบจัดเก็บและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาสำหรับ USO Net เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติแก่ชุมชน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120	โครงการศึกษารูปแบบการจัดการระบบสื่อสารท้องถิ่นเพื่อรองรับวิกฤติการณ์ด้านการสื่อสารและภัยพิบัติ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
121	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬารักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
122	โครงการศึกษาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัยนเรศวร
123	โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องโทรศัพท์ข้อความสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน	มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม
124	โครงการแผนที่เส้นทางขนส่งมวลชนสาธารณะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี NFC	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
125	โครงการระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อเกษตรกรไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
126	โครงการเครื่องเข้ารหัสลับเสียงพูดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
127	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ของกฎหมายด้าน '52(2)'	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
128	โครงการอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเจ็บหน้าอก	คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
129	โครงการห้องปฏิบัติการวัดและสอบเทียบมาตรฐานอุปกรณ์โทรคมนาคมทางแสงและไฟฟ้าความถี่สูง	ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
130	โครงการศูนย์วิจัยกฎหมายว่าด้วยการกำกับกิจการโทรคมนาคมศึกษาระบบกฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน และสหภาพยุโรป	ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
131	โครงการห้องปฏิบัติการไร้สายและการวัดสายอากาศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วัตถุประสงค์กองทุนฯ ตามมาตรา 52 (3)		
132	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวิทยุ ชุมปัญญาสู่อาเซียน”	สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ FM 95.5 MHz
133	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวและสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ปี 2556	สถานีวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
134	โครงการหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือช่างเคเบิลทีวีสำหรับบุคคลทั่วไป	สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
135	โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดรายการวิทยุ เรื่อง “เคล็ดลับ...สู่ โฆษกนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ”	สมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดยโสธร
136	โครงการพัฒนาศักยภาพการปรับตัวเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของสื่อมวลชนไทย: กรณีศึกษารัฐกิจสื่อมวลชนในเขตภาคเหนือ	คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
137	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานีวิทยุชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในเขตอีสานเหนือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
138	โครงการพัฒนาจริยธรรม และยกระดับมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพของบุคลากรด้านการโฆษณา	สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
139	โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์บันเทิงไทย
140	โครงการแนวทางและความเป็นไปได้ใน "การกำกับดูแลร่วม" ระหว่างรัฐและเอกชนในวิชาชีพโฆษณาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
141	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมบริหารจัดการ "สถานีวิทยุเสียงชุมชนคนไทรโยค"	สถานีวิทยุเสียงชุมชนคนไทรโยค
142	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
143	โครงการส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)
144	โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อโทรทัศน์ ดิจิตอลทีวี	มหาวิทยาลัยเนชั่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
145	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์บันเทิงไทย
146	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุสร้างสรรค์ (Training Programme in Creative Radio Production)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
147	โครงการทดลองการกำกับดูแลตนเองของวิทยุชุมชน	สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ (สวชช.)
148	โครงการกองทุนเพื่อส่งเสริมและการวิจัยการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าว	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
149	โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวอาเซียน”	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
150	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน (Investigative TV Journalists Training)	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
151	โครงการวิจัยศึกษาดูงานสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์ “นักวิชาการพบนักวิชาชีพสื่อมวลชน”	สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
152	โครงการค่ายส่งเสริมจริยธรรมคนข่าวและสิทธิการตรวจสอบสื่อโดยประชาชน	สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
153	โครงการการศึกษารูปแบบเนื้อหารายการที่เหมาะสมของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เมื่อระบบการสื่อสารด้วยคลื่นและความถี่ปรับตัวจากระบบการสื่อสารเชิงเดี่ยว (Singular Media) ไปสู่การสื่อสารเชิงประสม (Convergence Media)	มหาวิทยาลัยรังสิต
154	โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) ในศตวรรษที่ 21	มูลนิธิสคสศรีสุขีวงศ์
155	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอุบลราชธานี
156	โครงการงานมหกรรมสื่อโทรทัศน์และดิจิทัลไทย	สมาคมส่งเสริมวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ไทย
157	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับองค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เรื่อง "การกำกับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล: จากแบบแผนปฏิบัติที่ดีของสากลสู่ประเทศไทย"	ศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษา และบุคลากร เพื่อร่วมผลิตรายการทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159	โครงการอบรมนักข่าวสายพันธุ์ใหม่ : Nation MOJO	บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
160	โครงการพัฒนารายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เพื่อการศึกษา อุตสาหกรรมและผู้ด้อยโอกาสเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
161	โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนและอาสาสมัคร	สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนภูหลวง
162	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
163	โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
164	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเคลื่อนวิทยุชุมชนและคลื่นวิทยุเอชเอ็น ประจำปี 2556	สมาพันธ์วิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุ-โทรทัศน์ภาคเอกชนแห่งชาติ
165	โครงการ การพัฒนากลไกและกำหนดมาตรฐาน การกำกับดูแลตนเองของวิทยุชุมชน	สมาคมวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์
166	โครงการห้องสมุด ICT	กลุ่มโรงเรียน 46 ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์ตรุณี
167	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพในเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
168	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (School Online)	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.อุตรดิตถ์
169	โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวังภัยต่อความมั่นคงของชาติทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
170	โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับชุมชน	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
171	โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมในสังคมยุคดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อประเทศ	สมาคมธุรกิจอินเทอร์เน็ตไทย
172	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ของกฎหมายด้าน '52(3)'	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
วัตถุประสงค์กองทุนฯ ตามมาตรา 52 (4)		
173	โครงการความร่วมมือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
174	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการรู้เท่าทันสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสุพรรณบุรี
175	โครงการรณรงค์ต่อต้านการโกงกินทุจริตและคอร์รัปชัน	สถานีวิทยุชุมชนครีเอท เซ็นเตอร์ กรุ๊ป
176	โครงการสำนึกพลเมืองเพื่อการรู้เท่าทันและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ	มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)
177	โครงการส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงจังหวัดสุรินทร์	สมาคมเครือข่ายผู้บริโภคสุรินทร์
178	โครงการแนวทางการจัดทำต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอุบลราชธานีเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีโดยใช้วิถีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
179	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อยา อาหาร เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สมาพันธ์สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์บันเทิงไทย
180	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมสู่ทีวีดิจิทัล (ระยะที่ 1)	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
181	โครงการการตั้งศูนย์ให้คำแนะนำทางอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ปกครอง (Parent Port) ในการจัดการและคุ้มครองบุตรหลานจากการใช้และเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่ (new media)	ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสารสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
182	โครงการระบบประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	บริษัท ทริยาศาสตร์ จำกัด
183	โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการติดตั้งเสาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์	มูลนิธิจิตอาสา
184	โครงการครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ	มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
185	โครงการสภาพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแลผู้ประกอบการโทรทัศน์ ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในวัฒนธรรมการบริโภครายการ โทรทัศน์ในประเทศไทย	มหาวิทยาลัยรังสิต
186	โครงการเสริมสร้างสื่อชุมชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	สถานีวิทยุชุมชนชวามนทบุรี FM 96.25 MHZ
187	โครงการกำกับดูแลการโฆษณาทางกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
188	โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุโทรทัศน์	มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
189	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งกลไกผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในภาคตะวันออกเฉียง กลางและภาคตะวันตก	สมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย (สมอท.)
190	โครงการพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
191	โครงการพลังเยาวชน พลังเครือข่ายเท่าทันสื่อ	สภาองค์กรการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
192	โครงการ เยาวชนไทยรู้สิทธิ รู้เท่าทัน รู้รับผิดชอบสังคม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ	สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
193	โครงการสภาสื่อสร้างสรรค์ คนวัยมันส์เท่าทันสื่อโลกออนไลน์	มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
194	โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่รับผลกระทบจากการโฆษณา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
195	โครงการเข้าถึงบริการสื่อสารวิทยุ โทรทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ๕ ชนเผ่า ในประเทศไทย	มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
196	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
197	โครงการเสริมสร้างการทำงานด้านการกำกับคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และสร้างความตระหนักในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าทัน	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
198	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจังหวัดขอนแก่น	สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
199	โครงการศึกษาศักยภาพชุมชนต่อการเท่าทันบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติและค่าบริการ	ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดเชียงราย (สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
200	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธี	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
201	โครงการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพให้บริการของผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
202	โครงการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม	สมาคมชีวิตดี จังหวัดลำปาง
203	โครงการรู้สิทธิเท่าทันสื่อโฆษณาและการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
204	โครงการวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) ของกฎหมายด้าน '52(4)'	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)
205	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค จังหวัดสระบุรี	สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.สระบุรี
206	โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังและเท่าทันสื่อภาคใต้	สมาคมผู้บริโภคสงขลา
207	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	สมาคมผู้บริโภคสงขลา

ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช.
จำนวน 8 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อหน่วยงาน
1	โครงการวิจัยและพัฒนาสายอากาศสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ ดิจิตอล (R&D of Antenna for Digital TV Receiver)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
2	โครงการการผลักดันร่างมาตรฐานสาธารณะการสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วย รหัสลับควอนตัม (ETSI-QKD) สู่นโยบายความเชี่ยวชาญสำหรับประเทศไทย (โครงการนำร่องปีที่ 1 : 2556)	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3	โครงการพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์หาทิศทางสัญญาณของวิทยุชุมชน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4	โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ราคาถูกด้วยการใช้ เทคนิควิศวกรรมย้อนรอยและวัสดุนวัตกรรมใหม่ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5	โครงการศูนย์ส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารสำหรับคนตาบอด	มูลนิธิคนตาบอดไทย
6	โครงการรณรงค์สิทธิคนพิการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
7	โครงการนำร่องจัดทำคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิดปิดได้ และการสื่อสาร ความหมายด้วยภาษามือแทนเสียง สำหรับรายการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการคน พิการทางการได้ยินบนเว็บไซต์	มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
8	โครงการการสร้างเครือข่ายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน (รายการดีดี มีไว้แบ่งปัน)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มติที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
ที่ประชุมได้จัดทำมติที่ประชุม พร้อมเหตุผลประกอบการพิจารณาเป็นมติกลาง ดังนี้

1. ขณะนี้ยังไม่มีกรจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
2. มีความเห็นชอบสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ซึ่งเห็นว่าอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาโครงการ
3. ผลจากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ภายหลังจากที่เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้ง 177 โครงการ ไม่ปรากฏว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญไปจากที่ได้เสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ก่อนหน้า
4. กระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และอาจขัดต่อระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. 2555
5. อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ของตอกเสียงในระเบียบวาระนี้ เนื่องจากมิได้ร่วมลงมติในการพิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ที่เป็นเรื่องของระเบียบวาระนี้